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กมธ. การศึกษา วุฒิสภา นําเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา  
เรื่อง แนวทางการสงเสริม สนับสนุนและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชวีศึกษาเอกชน 

 
 
 
 
 
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ กมธ.การศึกษา วุฒิสภา นําโดย ดร. ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ
การศึกษา ไดนําเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง แนวทางการสงเสริม สนับสนุนและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา

อาชีวศึกษาเอกชน ตอที่ประชุมวุฒิสภา คร้ังที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่สอง) โดยสรุปวา การพิจารณา
ศึกษาเร่ืองดังกลาว เปนการวิเคราะหสถานการณปจจุบัน แนวคิด ที่มา สภาพปญหาและอุปสรรคในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่เกิดจากคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เร่ือง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน สงผลให
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเดิมที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) มาอยูในกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เวลาผานมากวา ๓ ป หนวยงาน      
ที่เก่ียวของยังไมมีการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบออกมารองรับการดําเนินการ สงผลใหเกิดปญหาตามมามากมาย 

ทั้งเร่ืองกฎหมาย การบริหารจัดการ โครงสรางการบริหาร ความเหลื่อมล้ํา และสิทธิประโยชนตาง ๆ  
  รองศาสตราจารยศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมาธกิารการศึกษา กลาววา ผลการพิจารณาศึกษา 

การวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลที่เก่ียวของ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ ๑) การออกกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับตองสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ๒) เปลี่ยนวิธีจัดสรร
งบประมาณใหเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสม ๓) ใหสิทธิประโยชนกับครูอาชีวศึกษาเอกชนไดเขารับ
การฝกอบรมโครงการตาง ๆ อยางเหมาะสม ๔) สอศ. ตองประสานไปยังสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  
เพื่อพิจารณาความพรอมทุกดานและปรับตัวเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหลักสูตรในสาขาวิชาที่ไมมี
ผูเรียน ปรับปรุงหลักสูตรในสาขาที่ผูเรียนใหความสนใจและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ๕) สอศ. ตอง
ใหคําแนะนําการทําความรวมมือกับสถานประกอบการในการสงนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงานและสงครู        
เขาเรียนรูในสถานประกอบการ และ ๖) สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเปดหลักสูตรระยะสั้น เปนตน 

 โดยที่สมาชิกวุฒิสภาไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยเฉพาะกรณีพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ที่บังคับใชมากวา ๑๐ ป แตยังไมมีการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับมารองรับการดําเนินการที่ครบถวน ประกอบกับคําสั่งหัวหนาคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ ก็ไมมีการออกกฎหมาย
ลําดับรอง สงผลใหเกิดปญหาทั้งดานการบริหาร และสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ ตามมามากมาย โดยหนวยงานที่เก่ียวของ
อาจตองทบทวนวา ควรจะใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
กลับไปอยูภายใตกํากับดูแลของ สช. เชนเดิมหรือไม หรือหาก
ยังอยูภายใตกํากับดูแลของ สอศ. ก็ควรตองออกกฎและ
ระเบียบตาง ๆ เพื่อรองรับการดําเนินการใหครอบคลุม 

รวมทั้งสิทธิประโยชนตาง ๆ คงตองไดรับเชนเดิม เพื่อเปนแรงผลักดันใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนผลิตบุคลากรออกมามี
คุณภาพและมีสมรรถนะสอดคลองตามความตองการของสถานประกอบการตอไป 
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ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔  

โทรศัพท ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๗-๘   โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๐๙ 
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